



ประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กรมการศาสนา

ข้าพเจ้า ผู้บริหารและบุคลากรกรมการศาสนา มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนกรมการศาสนา เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรภายในองค์กร ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและมีค่านิยมวัฒนธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ตลอดจนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบในองค์กร มุ่งบริหารงานและจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และประชาชน โดยสำนัก/กอง หน่วยงานภายในกรมการศาสนา ตั้งมั่นดำเนินงานโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน สังคม ในการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน องค์กร และสังคม
๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ
๓. รู้รักสามัคคี มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และจะจงรักภักดี กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ แผ่นดินเกิดและองค์กร
๔. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และประชาชน

ทั้งนี้ ผู้บริหารกรมการศาสนาจะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างมีคุณภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรกรมการศาสนาในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกันบูรณาการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์)
อธิบดีกรมการศาสนา

(นายสำรวย นักการเรียน)
รองอธิบดีกรมการศาสนา

(นางสาววิภาภมล สายอุบล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขาธิการกรม

(นางสาวฐิติมา สุภักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

(นายพจนาน ปัญญาศิลป์)
ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์

(นายอนุชา หาระหนี่)
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

(นายปิยวัฒน์ วงษ์เจริญ)
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศาสนพิธี